



**ดรามานางงาม!**  
**ชัดกัณบัว...**  
ไทยอินเตอร์ VS ไทยพื้นบ้าน

13



**ดรามานางงาม!**  
**ชัดกัณบัว**  
**ไทยอินเตอร์ VS ไทยพื้นบ้าน**



**ดรามานางงาม!**  
**ชัดกัณบัว**



เวทีแข่งขันประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 เสร็จสิ้น ได้อันดับ 1 “น้ำตาล-ชลิตา” ตัวแทนปท.ซึ่งมงกุฎจักรวาลแล้ว แต่สงครามแฟนคลับนางงามกลับระอุ นอกจากตัวเต็งอย่าง “กึ่ง-กุสุมา” ดิกรีนางแบบอินเตอร์ ไม่แม้แต่เข้ารอบห้าคนสุดท้าย

แถมโหมรายชื่อเข้ารอบฯหลุดออกมาล่องหนอย่างแมงเวอร์ จึงเกิดการตั้งคำถามถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของกองประกวด รวมถึงรสนิยมวิสัยทัศน์ของกรรมการฯ “คือดีใจกับน้องน้ำตาลครับ แต่ผิดหวังกับการตัดสินของ

กรรมกรมาก กุ้งคือดีที่สุดละ การเดิน present ตัวเองดี แต่ไม่เข้า Top5 มันแปลกมากๆ ไม่ให้โอกาสน้องได้ตอบคำถามเลย ใน 40 คน ใครพร้อมที่สุดทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตา เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก กรรมกรชุดนี้เอาอะไรมาตัดสินเงินหรือครับ จบครับเวทีนี้ R.I.P. MUT"

● ตั้งแต่วันสมัคร เกิดกระแส "กุ้ง-กุสุมา"

แค่ในวันเปิดรับสมัครฯ การปรากฏตัวของนางแบบพอร์ดทโพลีไอแน่นอนอย่าง "กุ้ง-กุสุมา ชาวดอน" ซึ่งกำลังศึกษาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ สร้างความฮือฮาและความหวังให้กับประชาชนชาวไทยแล้ว เพราะสาวน้อยวัย 20 ปีคนนั้นเคยเป็นนางงามเมื่อปี 2014 หลังจากได้เซ็นสัญญา กับ Wilhelmina เอเยนซีในนิวยอร์ก ที่นางแบบรุ่นพี่อย่าง ลี พิชญ์สินี ต้นวิบูลย์ ก็เคยสังกัด

ช่างภาพชื่อดัง ธีรัฐ ประกอบสันติสุข เห็นแววความสวยของเธอตั้งแต่อายุ 15 เลยชวนมาถ่ายแฟชั่นเซต ในนิตยสารฮาร์เปอร์ บาร์ซาร์ ประเทศไทย เลยได้เป็นนางแบบตั้งแต่นั้นมา ผลงานขอมีมากมายทั้งการเดินแบบบนเวทีแคตวอล์ก ถ่ายโฆษณา และถ่ายแบบให้นิตยสารชื่อดัง

"...เราว่าผู้หญิงคนนี้ครบเครื่องและเผ็ดแซบสุด นางเหมาะที่จะเป็นสาวไทยไปประกวด MU ปีนี้มากๆ"

นักปั้นมือทอง อุ๊บ-วิริยะ พงษ์ธำจฉาย โพลสต์เชียร์สุดใจ



ขาดดิน

"เราในฐานะคนในวงการ มองนางไม่พลาดแน่ และก็คิดเหมือนหลายคนทั้งในและนอกวงการ ว่าด้วยเอกลักษณ์และคาแร็กเตอร์ มันชัดเจนด้วยประการทั้งปวง..."

แม้ช่วงเวลาที่ผ่านมามีข่าวติสเครดิต กุ้ง-กุสุมา โดยนำภาพถ่ายแบบหลุดออกมาแฉ

"แต่ใจจะสั่งให้คนในวงการมาเชียร์คนนี้ด้วยความสะใจ ที่มีคนหมั่นไล่กระแสกุ้ง กุสุมา"

ขุนแม่อุ๊บก็ออกมาปกป้อง ขณะเดียวกันสมาชิกแฟนทิปก็ตั้งกระทู้ถาม

" 'กุ้ง กุสุมา' ตัวเต็ง Miss Universe Thailand ถ่ายแฟชั่นพวกนี้ผิดด้วยหรือ ?????? ทำไมมีคนเอามาติสเครดิต"

ซึ่งเพื่อนสมาชิกฯ ส่วนใหญ่ล้วนมองว่าเป็นภาพศิลปะสวยดารานางแบบตัวแม่ทั้งหลายก็ร่วมถ่ายคอลเลกชันนี้ด้วย ไม่แลดู

อนาจารหรือเสียหายแต่อย่างใด

สรุปว่าตั้งแต่วันสมัคร-เก็บตัว-จนถึงก่อนวันตัดสิน กระแส กุ้ง กุสุมาแรง เป็นตัวเต็งมาแรงสุดอันดับหนึ่ง

● ม้ามีด "น้ำตาล-ชลิตา" คว้ามงกุฎฯ โลกโซเซียลเดือด

สาวบางพลี จ.สมุทรปราการ "น้ำตาล-ชลิตา ส่วนแสงหนึ่ง"

อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาสารคาม ชนะใจกรรมกรคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 ไปครอง เป็นคนที่ 15 ของประเทศไทย คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส 2016 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

"สวยงามนะ เขียร์ให้ได้มงกุฎ universe แต่ใจจริงเขียร์กุ้ง.. เสียหาย"

หากย้อนภาพดู จะเห็นว่า น้ำตาล-ชลิตา ก็คือสาวงามที่คว้ามงกุฎไทยสร้างสรรค์หรือครีเอทีฟไทย จากชุดชุดม้ามหาสมุทรที่ฝึกแนวชุดของเพื่อนฯ อีก 39 คนได้สำเร็จ กับชุดไทยใจงกระเบนคลุมพลาตติก และเป็นเน็ตนำประดับคริสตัลสุดเก๋ๆ ที่เอาชนะใจกรรมกรไปก่อนหน้าแล้ว ในวันตัดสินรอบสุดท้าย เธอก็ตอบคำถามได้ดีกว่าสาวงามที่เข้ารอบคนอื่น

อ่านต่อ 14



แต่ประเด็นปัญหาแม่ที่กระจายในหมู่ชาวเน็ตคือ ความสูง

"ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนปีฝ่ายเลย เอาคนสูง 169 มง ปัดนางแบบระดับโลก สูง 178.5 ตรอบ ทั้งที่คนเขียร์ทั้งประเทศ..."

"ถ้า Mut จะเลือกแบบนี้ ก็เก็บไว้แข่งในประเทศเถอะค่ะ อุตสาห์ลุ้นน้องกุ้งสูงสวย แซบ ภาษาเบ๊แบบสากลจะไปแข่งระดับโลกคือ ที่ 1 สูง 169 สำหรับเรารู้ว่าไม่สูงเลยนะ แต่คิดว่าไปยืนในกลุ่ม 175 ก็จบละ ตรอบเขียร์"

"ระหว่างกุ้งกับน้ำตาลใครพร้อมมากกว่ากัน ใครมีสิทธิ์เข้ารอบลึกกว่ากัน... ส่วนคนอื่นฯ อย่าเทียบ เพราะน้ำตาลดูดีสุดถ้าไม่นับกุ้ง แต่กุ้งเหนือกว่าแบบไม่เห็นฝุ่น"

"น้ำตาลก็ได้ค่ะ เขียร์รองจากกุ้ง ถ้าถามว่าให้ย้อนไปดูภาพเคลื่อนไหว โดยไม่ดูภาพนิ่ง การตัดสินก็ไม่ได้วัดที่จริตการเดินทางอย่างเดียว ถ้าเอาจริงๆ น้ำตาลเดินหลังค่อมด้วยซ้ำ"

แต่ก็มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นแย้ง  
 “เราว่าอย่าไปสนใจเลยว่าต่างชาติจะชอบแบบไหนเลย  
 ใครคือเพชร เราเอาความเป็นไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยไปสู้  
 เกอจะคะ ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่สูงหรือเอาดีๆ 169 นี่ถือว่า  
 ไม่ถึงขั้นแย่หรือใช้คำว่าเตี้ยนะคะ เรามีหน้าตามีผิวที่มี  
 เอกลักษณ์นะคะ เสนอไปในแนวหน้าบ้างเถอะ อย่ายึดยึด  
 ความเป็นสากลอย่าเอาวัฒนธรรมอื่นมารวมปนเปก้อกับ  
 ส่วนเรื่องภาษาฝึกกันได้ค่ะ การเดินก็เดินดีเหลือเวลา  
 ฝึกความมั่นใจอีกนิดคะ แก๊ซไปทีละจุดคะ กุ้งสวยในแบบ  
 ของกุ้งคะ แต่ยังไม่ใช้สำหรับเวทีนางงามคะ การเดินติดลุค  
 โมเดล ควรเป็นนางแบบคะ และผิวกุ้งไม่เนียนเลยคะ  
 รวมถึงหน้าสตรกึ่ง เวลาออกสื่อ งานกลางวัน กุ้งรอดไหม



ผมทียกหักกตกทำได้ก็ทรง ลูคนางแบบได้อย่างเดียวคะ  
 ใส่ชุดสีจืดจืดโหดโหดใจดู วันไหนอยากชิลชิลชอบคุณ  
 ลือต้องตื่นแต่เช้าก็โง่งง...”

บังเกิดที่มน้ำตาล พากันแสดงความคิดเห็นสนับสนุน  
 อย่างต่อเนื่อง

“เวทีนี้ประกวดนางงาม (สวยคมเข้ม) ฉบับสาวไทย  
 คะ ไม่ใช่เวทีประกวดนางแบบนะคะ...เข้าใจตรงกัน”

“หญิงไทยตัวเล็กมันคือเสน่ห์แล้ว จะดรามากันทำไม  
 เวทีประกวดนางงามนะไม่ใช่เวทีประกวดนางแบบ ไร้สาระ  
 ไร้พวกดราม่า”

“สูง 169 ถือว่าสูงกว่ามาตรฐานสาวไทย ถึงจะส่งเธอ  
 ไปประกวดระดับอินเตอร์ก็ควรมี DNA ความเป็นไทยคะ  
 สวยคะถือว่าหน้าตาดีผ่านคะ”

“อันดับหนึ่งสวยคะ ไม่ใช่เวทีนางแบบ”

“นางสวยนะ ถึงจะเตี้ยไปนิด แต่ผิวโอเค หน้าคม ผิว  
 แทนกะลังนางงามนางแบบระดับโลกผิวแทนเยอะเยอะ”

“มิสยูนิเวิร์ส อย่างเช่น แม่ปุย แม่อภิสร่า เปีย  
 อลอันไซ์ และอีกหลายคน สูงไม่ถึง 170 ยังม่งมิสยูได้เลย  
 คนไทยบางกลุ่มชอบดีชอบแท้ไม่ลืมหูลืมตา ถ้านางได้ยืน  
 ที่ท็อป 15 นะหน้าแท้ก็เป็นแล้ว”

“ถือว่าไม่เตี้ยหรือคะ ปีที่อเมริกาได้ MU สูง 166  
 นะคะ”

“ความสูงไม่น่าใช่ปัญหาใหญ่อะไรคะ เบี้ยก็สูง 170  
 และมีสยูเอสเอสสูง 165 ก็ม่งมาแล้วอยู่ที่การพรีเซนต์  
 ตัวเองมั่นใจเป็นตัวของตัวเอง พุดเก่งฉลาดมากกว่าคะ  
 น้องต้องฝึกอีกเยอะคะทั้งภาษาและบุคลิกจรต เป็นกำลังใจ  
 ให้น้องนำตาลคะ”

“ใครที่วานางเตี้ย ฟังทางนี้คะ ในเมื่อเบอร์ 40 ไม่เข้า  
 รอบ ลองเปิดใจดูคนที่ได้ต่อไปสิคะ นางฟ้าฟิลิปินส์  
 ได้แน่นอนปีนี้ดีฉันพันธง ตัวเล็กไม่ใช่อุปสรรคคะ เพราะ  
 ฟิลิปินส์ปีที่แล้วก็ไม่สูงนี่คะยังสามารถคว้ามาได้ทั้ง  
 จักรวาล และอภิสร่า หงสสกุล นางงามจักรวาลโลกคนแรก  
 ของไทย ก็ตัวเล็กคะ 160 แต่นางมีความเป็นไทย นางก็  
 สามารถเอาชนะคนทั่วโลกมาได้เช่นกัน คอยดูวันประกวด  
 ใหญ่ระดับโลกมาถึง นางอาจจะเป็นคนที่ 3 ของประเทศ  
 ไทยอีกครั้งก็ได้คะ คอยส่งกำลังใจให้นางคะ”

ว่าไปแล้ว กระแสต้านมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนล่าสุด  
 ถือว่าน้อยกว่าเมื่อ 2 ปีก่อนที่ ฝ่าย-เวฟุริย์ ดิษยนุต โดน  
 จวกและจนต้องออกจากตำแหน่ง ขณะที่คณะกรรมการ  
 ตัดสินกลับซิดซิด ไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบ

ปกติคณะกรรมการส่วนหนึ่งเปลี่ยนหน้าทุกปี ทว่า  
 อีกก็ส่วนหนึ่งเป็นโควตาหลักหน้าเดิม คณะผู้จัดก็เป็นที  
 หารบกันว่าคือ คุณป้าผมม้าเจ้าของลิขสิทธิ์

● ค้านสาย ปชช. รองอันดับ 1-2-3 มาได้ยังไม่

“ก็ยังไม่ งง อยู่ดีว่าทำไมกุ้งไม่ติด 1 ใน 3 ตุติๆ ละกัน  
 ว่าเส้นจริงๆ รีเปล่า? ผลคือค้านสายตามาก”

“ไม่ติดใจอันดับ 1 แต่ติดใจที่กุ้งไม่ติด top 5 ตำแหน่ง  
 รองน่าจะคัดได้ดีกว่านี้ละ”

ชาวเน็ตแฟนนางงามพากันว่าทำไม กุ้ง-กุสุมา ไม่เข้า  
 รอบสุดท้าย ทั้งที่สวยงามกว่ารองอันดับ 1-2-3

“ผมว่ากุ้งมาเวทีนี้นางก็ปรับตัวเดินให้เป็นนางงามนะ  
 นางไม่ได้โอ้อวดแรงตอนนางเป็นนางแบบเลย แต่เวทีนี้  
 ไม่ใช่โอกาสที่จะโชว์ศักยภาพทัศนคติเลยสักนิด ดูคุณนาย  
 เทียนดี ตอบคำถามได้เน่าได้ก็ยิ่งได้รอง 1”

“เทียนน่าจะเด็กเส้น คงมีผู้สนับสนุนแอบชอบอยู่  
 เอาเข้าเป็นดาราช่อง 3”

“ชอบแบบรอง 1 มั้ง.. สงสัยต้องหาแว่นให้  
 กรรมการท่งเหงอกแบบนั้นแอมมา ทำไม่เข้าใจกรรมการ  
 มีแต่แก๊ซไปตัดสินนางนพมาศนั่น”

“ดูมา 10 ปี ผิดหวังสุดปีนี้ งง 40 ตรรอบ ลาก่อน  
 ป้าแดง เข้าวัดจำศีลเถอะป้า”

“ดูยังไม่ถ้ากุ้งได้มายืน Top3 กุ้งก็ยิ่งโดดเด่นกว่า  
 น้ำตาลมาก จากรูปเห็นได้ชัด นี่ขนาดม่งไม่ลงนางนะ  
 เหลี่ยมมาก อีป้าแดงจิตตก บัดกึ่งตรอบได้ใจ เกาะกระแ  
 กุ้งตั้ง ถ้ากุ้งไม่มาสมัคร อย่าหวังเลยว่าเวทีจะตั้งขึ้นมา  
 โดนแกรนด์กลบสลบไม่เห็นฝุ่น อายแฟนนางงามบ้างไหม  
 ว่าเกาะกระแสน้องเค้าตั้งเพื่อไม่ให้เวทีตัวเอง”

“เป็นเวทีที่ขาดสีสันและกระแสโดยสิ้นเชิง 1. กรรมการ  
 ตาถั่วโบราณ 2. ไม่ถ่ายทอดสด 3. แฟนเพจจะเอาผลมา  
 สบอยล์ก่อนเวลาออกอากาศเทป 4. ข้อมูลในเว็บและ

แฟนเพจหาแทบไม่เจอว่าถ่ายทอดที่วิวันไหน เวลาไหน  
ช่องไหน (งมกันเข้าไป ไม่เจอหรอก) 5. เวลาประกวดสด  
ไม่มีอัปเดตทางแฟนเพจ.....”

ปัจจุบันนี้มีเวทีประกวดนางงามมากมาย ผู้หญิงสวย  
มีโอกาสมาก คนดูก็มีทางเลือกเยอะ กองประกวดต้อง  
ปรับตัว แข่งขันด้วยมาตรฐานคุณภาพ อย่าซัดใจค่าน  
สายตาคนดูทุกปีเลย

...ดราม่าบ่อย เวทีไม่ชัดเจนตะเอง...



ขอบคุณภาพจาก FB : Miss Universe Thailand (FanPage)

